



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.เกษตรฯ-มศว เจ๋ง! ชนะเลิศความคิดริเริ่มวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5



นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์-มศว ได้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 โครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555...

ผ่านไปแล้ว สำหรับพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 โดยบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวคท.) รวมทั้งการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์เคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถใช้งานจริงและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุด

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีวัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทีมละไม่เกิน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1-2 คน ส่งงานวิจัยให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้พิจารณา โดยให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการนำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือศักยภาพการประยุกต์ใช้

ในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองระดับคือ ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา โดยใช้เกณฑ์การตัดสินเดียวกัน แข่งขันคัดเลือกทั้งหมด 3 รอบ เพื่อนำผลงานรอบสุดท้ายนำเสนอแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบที่สามทุกทีม ยังได้ร่วมทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย และเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่จังหวัดระยองอีกด้วย

และเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลการประกวด โดยระดับอุดมศึกษา ทีมที่ได้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ คือทีม 1st Star Team นางสาวศุทธหทัย โฆษนากรณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อโครงการ การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทุ่นด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ทีมที่ได้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ คือทีม Nielli Inlay สมาชิกประกอบด้วย นางสาวภัทรา ศรีสุใจ และนาย พันธุ์พนธ์ ฤทัยธนานนท์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อโครงการ ยา อดัมปราศจากตะกั่ว...วิวัฒนาการใหม่ของเครื่องมไทย

นายสมหมาย ศิริเลิศสมบัติ นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายองค์กรร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงสามารถเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพของทุกผลงานที่ผ่านการตัดสินจากเวทีนี้ได้ นอกจากนี้รางวัลที่เป็นทุนการศึกษา ตนเชื่อมั่นว่านิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศในการพัฒนาผลงานวิจัย และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น.